

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๓๕๐/๖๕๒



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

๒๖๘ ถนนมณีรัตน์ ตำบลอุทัยใหม่

อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ  
วิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer- CCT) รุ่นที่ ๒ ในรูปแบบออนไลน์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพวิทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. กำหนดการจัดอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. ผลการคัดเลือก	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. QR CODE	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) รุ่นที่ ๒ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างและพัฒนาวิทยากรแกนนำในการเป็นต้นแบบและช่วยขยายผลวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ฯ ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมดังกล่าวแบ่งการอบรมออกเป็น ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๒.๑ ประกอบด้วย หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ ๒.๒ ประกอบด้วยหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) ระดับประถมศึกษาเท่านั้น โดยรุ่นที่ ๒.๑ กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อบรมผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบและอนุญาตให้ผู้ที่มิรายชื่อ  
ดังแนบเข้ารับการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัตนชัย ศรีโกมล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(เจ้าของเรื่อง นายวัชรพัฐ มະฉิตะโน ศึกษานิเทศก์ สพม.อนชน) โทร ๐๘๑ ๙๙๖ ๖๓๗๕